

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๑๖๒๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยซึ่งเป็นลมประจำปี ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกในหลายๆ ภาคของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือแจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัด ให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัย พายุฝน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แผ่นดินยุบตัว น้ำกัดเซาะตลิ่ง หรือชายฝั่ง ดังนี้

๑. ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสาธารณภัย การเตรียมถุงยังชีพ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างน้อย ๓ วันหรือจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง การอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัย ติดต่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในเรื่องของสภาพจิตใจเมื่อเกิดการพลัดพราก หรือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเจริญเติบโตต่อไปได้

๒. ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามศูนย์แจ้งเตือนภัย รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เชื่อถือได้ ขอให้ประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เลวร้ายที่สุดและรุนแรงที่สุดเพื่อความไม่ประมาท จะได้เตรียมความพร้อมได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมที่สุด

๓. หากอยู่ในที่ลุ่มให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการขึ้นในที่สูง เช่น การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขึ้นไปไว้บนชั้นสอง ตัดกระแสไฟทุกอาคารเมื่อเลิกใช้งาน ระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูด ฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำกัดเซาะ แผ่นดินยุบตัว ต้นไม้ใหญ่หักโค่น และพายุฝน หากอยู่ตามที่ลาดเชิงเขา ขอให้ฝ้าระวังน้ำป่า น้ำกัดเซาะ ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินยุบ ต้นไม้หักโค่นหรืออาคารถล่ม หากพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ขอให้ระมัดระวังพายุ คลื่นซัดชายฝั่ง สึนามิ ผู้ที่อยู่ในเมืองมักจะมีน้ำท่วมขังกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูด เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาหักโค่น อาคารถล่มและล้มทับ

๔. เมื่อเกิดสาธารณภัย จะเกิดโรคระบาด เช่น ตาแดง น้ำกัดเท้า ท้องร่วง ไข้เลือดออก ฯลฯ และสัตว์มีพิษต่างๆ ที่จะตามมา เช่น ตะขาบ แมงป่อง งูพิษ จระเข้ ฯลฯ

๕. ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือคู่มือต่างๆ และขอให้กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

๖. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าถ้าเกิดความปลอดภัยขณะนักเรียนเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้สั่งปิดโรงเรียนและไปสอนชดเชยให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

/๗. หากเกิด ...

๗. หากเกิดสาธารณภัยในหมู่บ้าน/ในชุมชน ผู้ปกครอง/ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัย และโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสามารถใช้โรงเรียนเป็นที่พักพิงชั่วคราวได้ ขอความร่วมมือผู้บริหารและคณะครูให้ความอนุเคราะห์เมื่อมีการร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑